



## ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ BỘ CÔNG AN: HỢP TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN



Ngày 11.11, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Công an đã có buổi làm việc về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế cho lực lượng công an nhân dân. Phát biểu tại chương trình làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong những năm qua, cùng với các cơ quan, bộ, ban, ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quan tâm, phối hợp thường xuyên với Bộ Công an trên các mặt công tác, đặc biệt là công tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế. Sự phối hợp này đã

được các bên cụ thể hoá bằng Quy chế phối hợp số 03 ngày 7.3.2023 giữa Bộ Công an và Đại học Quốc gia Hà Nội về bảo đảm an ninh, trật tự trong các hoạt động giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung phối hợp trong công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ; chuyển đổi số, bảo mật và an toàn thông tin. Để việc phối hợp giữa Bộ Công an và Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đạt được thành tựu,

kết quả cao trong thời gian tới, tại buổi làm việc, hai bên nhất trí với chủ trương để Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân hợp tác cùng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực. Dự kiến hợp tác bao gồm công tác tuyển sinh chỉ tiêu đại học chính quy, đào tạo liên thông và tổ chức các lớp đào tạo cấp cứu ngoại viện mỗi năm dành cho lực lượng chiến đấu của Bộ Công an,... Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Đại học

Quốc gia Hà Nội cũng như giữa các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Đại học Quốc gia Hà Nội ngày càng tốt đẹp, bền vững. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội gửi lời cảm ơn đến nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (nay là Tổng bí thư), Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đồng chí thuộc các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã luôn hỗ trợ Đại học Quốc gia Hà Nội trong quá trình phát triển.

[Xem thêm](#)